

อาชีพบำบัด

งานคนพิการอำเภอภูพาน จังหวัดภูพาน อ. ภูพาน จ. ขอนแก่น ๔๐๓๕๐

สถานที่ติดต่อ โรงพยาบาลภูพาน ๓๙ ม. ๑ ต. ภูพาน อ. ภูพาน จ. ขอนแก่น ๔๐๓๕๐

โทร ๐๔๓-๓๙๖๐๑๑ ต่อ ๒๒๐ โทรสาร ๐๔๓-๓๙๖๐๑๑ ต่อ ๑๐๗

บทนำ

เมื่อร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงไปแปลกจากมนุษย์ปกติทั่วไป อาจตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใด มนุษย์เหล่านั้นจะถูกเรียกขานว่า “คนพิการ” ซึ่งทำให้มนุษย์เกิดความท้อแท้ สิ้นหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือประสบอยู่ นอกจากตัวคนพิการเองแล้ว ความท้อแท้สิ้นหวังนั้นยังจับกุมหัวใจของคนทั้งครอบครัวด้วย แต่เมื่อทุกคนทุกคนประสบกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายนี้แล้ว ทุกคนจะก้าวผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ด้วยเวลาและกำลังใจ และหนึ่งในกำลังใจของคนพิการและครอบครัวคือ การมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ทำให้คุณภาพชีวิตของคนพิการและคนในครอบครัวดีขึ้น กลุ่มคนพิการในอำเภอภูพานส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ยิ่งคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานด้วยแล้ว การไปทำงานจะยากลำบากมากกว่าปกติทั่วไป และงานที่ทำก็หายาก จึงส่งผลต่อความเป็นอยู่ คนพิการไม่ค่อยมีงานทำ และเมื่อไปสมัครงานก็ไม่ค่อยมีคนรับ เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่บกพร่อง ทำให้คนพิการขาดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง จึงต้องกลับบ้านกลับภูมิลำเนาของตน บางรายกลับมาเป็นภาระของครอบครัว บางรายเป็นผู้นำครอบครัว ทำให้ครอบครัวอยู่ในสภาพที่ลำบากขัดสน แต่ในความลำบากนั้น ได้เห็นโอกาสในกลุ่มคนพิการ เมื่อทางพื้นที่อำเภอภูพานได้จัดทำโครงการอาชีพสำหรับประชาชนในอำเภอขึ้น พบว่า คนพิการมีความสามารถหลากหลายตามแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล และคนพิการอำเภอภูพานได้รับโอกาสในการสมัครงานตามศักยภาพคนพิการ ตาม พรบ. มาตรา ๓๓ และ ๓๕ ที่ทางมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมได้จัดทำขึ้น ส่งผลให้คนพิการมีส่วนร่วมทางสังคม ไม่ปิดกั้นตัวเองเหมือนแต่ก่อน มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้คนพิการที่มีกิจกรรมทำมีภาวะซึมเศร้า ท้อแท้ และสิ้นหวังลดลง

ดังนั้น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนพิการและครอบครัวให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของคนพิการและครอบครัวดีขึ้น

วิธีดำเนินการ

งานคนพิการอำเภอภูพาน ประกอบไปด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งมีนายอำเภอภูพานเป็นประธาน และมีคณะกรรมการคือ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ส่วนคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย นักพัฒนาชุมชนทุกพื้นที่ ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ประธาน อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีผู้ประสานงานหลักคือ นักกายภาพบำบัดซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการประชุมกันเพื่อจัดทำแผนงานการดูแลคนพิการในอำเภอภูพานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งอำเภอ และเพิ่มการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆ ของคนพิการให้เท่าเทียมกัน โดยแต่ละพื้นที่รับนโยบายการดูแลคนพิการและจัดทำแผนของแต่ละพื้นที่ตามบริบทของพื้นที่ มีการอบรมการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของสถานประกอบการต่างๆ ที่คนพิการสามารถสมัครได้

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พบว่า ในพื้นที่ตำบลห้วยม่วง ได้รวมกลุ่มคนพิการจำนวน ๑๐ ราย เพื่อเลี้ยงไส้เดือนผลิตปุ๋ยชีวภาพมูลไส้เดือนจำหน่าย ตำบลภูพานได้รวมกลุ่มคนพิการจำนวน ๕ ราย เพื่อทอพรหมเช็ดเท้า ทอหมวก และผ้าพันคอจำหน่าย ตำบลวังสวาบได้รวมกลุ่มคนพิการจำนวน ๕ ราย เพื่อปลูกดอกอัญชันตากแห้งส่งจำหน่าย เทศบาลตำบลภูพาน ได้รวมกลุ่มคนพิการจำนวน ๕ ราย เพื่อปลูกถั่วเหลืองเอาเมล็ดจำหน่าย เทศบาลตำบลโนนคอม ได้รวมกลุ่มคนพิการจำนวน ๕ ราย เพื่อปลูกข้าวและตะไคร้จำหน่าย นอกจากนี้ ยังมีกลุ่ม

ผู้ปกครองเด็กพิการจำนวน ๑๐ ครอบครัว ได้รวมกลุ่มกันเพื่อตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง กระเป๋า และผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองภูผาม่านออกจำหน่าย

สรุป

จากการรวมกลุ่มของคนพิการและครอบครัวนี้พบว่า มีคนพิการสนใจเข้าร่วมโครงการการประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อสภาพร่างกายและจิตใจของคนพิการและครอบครัว ทำให้มีความหวังและกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป ด้วยการทำให้มีคุณค่า ไม่แตกต่างจากคนปกติทั่วไป

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากอำเภอภูผาม่าน มีทั้งหมด ๕ ตำบล และด้วยอุปสรรคต่างๆ ทำให้การเข้าร่วมโครงการยังไม่ครบทุกพื้นที่ ดังนั้น การพัฒนาในปีถัดไปนั้น ทางทีมจะทำแบบพี่ดูแลน้อง โดยผู้มีประสบการณ์จะคอยดูแลผู้ดำเนินงานใหม่ นอกจากนี้ ยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสในปีนี้ ทางทีมจะทำระบบดูแลและแบ่งปันผลผลิต ต้นพันธุ์ สำหรับคนพิการอื่นๆ ต่อไป รวมถึงจะดำเนินการฟื้นฟูผู้ป่วยแบบรายอาชีพ (Task-specific rehabilitation)

ความเป็นมนุษย์ ไม่สิ้นสุดแค่ความพิการ